

**ด่วนที่สุด**  
ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด (CEO) และจังหวัดเพียบเคียง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๒/๑๐๕  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐ  
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์  
ของหน่วยงานภาครัฐ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบตามที่  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลยุทธ หิรัญยะวณิช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๖๔

# ด่วนที่สุด

ที่ ทท ๐๒๐๒/ ๑๐๕



กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน "เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) รับไปหารือกับสำนักงบประมาณ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NICTEC) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทยโดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งภาคเอกชนได้รวมตัวกันผลิตภายในประเทศ หากซื้อเป็นจำนวนมากและราคาถูก ก็จะได้จำนวนของมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

๑.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ ๑.๑ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๗/ ๗ ๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอให้หน่วยงานภาครัฐชะลอการจัดหาคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงไว้จนกว่าจะได้มีการพิจารณาแนวทางในการจัดหา

๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องการรวมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยว่า การดำเนินการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากในคราวเดียว อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก ทำให้การดำเนินการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของส่วนราชการต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตประพฤตินิชอบได้ นอกจากนี้ควรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประสงค์จะช่วยเหลือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ภาคเอกชนไทยได้รวมตัวกันผลิตคอมพิวเตอร์ในประเทศด้วย

๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการรวมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ภาครัฐเสนอ โดย

๑.๔.๑ ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์ในปริมาณประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปตามปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้สำนักงบประมาณแจ้งการยกเลิกการชะลอการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

๑.๔.๒ สำหรับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในภาพรวม และแนวทางการดำเนินการ จัดหาตามข้อเสนอของคณะทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยในระหว่างนี้ให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นรับไปศึกษาและเตรียมการด้านต่าง ๆ ให้พร้อมเป็นการล่วงหน้า เช่น การจัดทำประมาณ การจำนวนคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่จะจัดซื้อ การกำหนดคุณลักษณะกลาง (Specification) ของ คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเพิ่มเติมที่เป็นทางเลือก (Option) รวมทั้งควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน การจัดซื้อและราคาต่อหน่วยที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามข้อ ๑.๔.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป

๑.๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อนุมัติและให้ดำเนินการ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นผู้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ส่วนสำนักงานงบประมาณ ให้ดำเนินการเฉพาะส่วนของการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐาน คุณลักษณะทั่วไป และอุปกรณ์ประกอบ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการบริหารงบประมาณ โดยจะเน้นการ ติดตามประเมินผลการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่าใช้จ่ายการลงทุนของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

## ๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาเห็นว่า

๒.๑ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ของส่วนราชการ โดยจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐในภาพรวม ซึ่งรวมถึง การบริหารงานคอมพิวเตอร์ภาครัฐ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามข้อ ๑.๕ อนุมัติให้กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒.๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการสอบถามจากส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะหน่วยงานได้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑.๔ ได้กำหนดให้การจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ดำเนินการรวมการจัดซื้อ แต่โดยที่ปัจจุบันการกำหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าวยังไม่เรียบร้อย จึงได้มีการจัดประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน NECTEC เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยที่ประชุม มีส่วนเห็นตรงกันว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ควรกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากกระทรวง ทบวง หรือหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการรวมการจัดซื้อในหน่วยงานดังกล่าวได้ ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

๓. ข้อเสนอ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากกระทรวง ทบวง หรือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการรวมการจัดซื้อในหน่วยงานดังกล่าวได้ ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอดังกล่าวโดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ สิบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
โทร ๐ ๒๒๓๔ ๕๕๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๕๕๒๓